

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Số: 801 /TB-ĐHYTCC

## THÔNG BÁO

### **Điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 đối với thí sinh dự thi tuyển sinh Chuyên khoa I và Chuyên khoa II năm 2021 tại Trường Đại học Y tế công cộng**

Căn cứ thông báo số 789/TB-ĐHYTCC ngày 22/10/2021 về thời gian tổ chức thi tuyển sinh CKI Y tế công cộng và CKII Tổ chức quản lý y tế năm 2021 (Đợt 1) của Trường được tổ chức vào hai ngày 05 và 06/11/2021, Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học 2021 của Trường Đại học Y tế công cộng xin thông báo điều kiện đến dự thi tuyển sinh sau đại học tại Trường trước diễn biến của đại dịch COVID -19 cụ thể như sau:

1) Tất cả các thí sinh tham gia thi tuyển phải tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID – 19 (yêu cầu xuất trình chứng nhận đã tiêm đủ 02 mũi: (1) thẻ xanh trên số sức khỏe điện tử; hoặc (2) xuất trình giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày), hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) tính đến thời điểm bắt đầu có mặt tại Trường Đại học Y tế công cộng.

2) Vào thời điểm bắt đầu có mặt Trường Đại học Y tế công cộng, thí sinh phải có kết quả xét nghiệm SARS – CoV-2 âm tính bằng phương pháp Realtime – PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu của các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép. Với những thí sinh chưa có kết quả xét nghiệm khi tới Hà Nội, nếu có nhu cầu thực hiện xét nghiệm tại Trường, thí sinh có thể liên hệ Trung tâm Xét nghiệm (Trường Đại học Y tế công cộng) qua chuyên viên của Trung tâm là Đỗ Thị Vui theo số ĐT: 0987172683, email: [dtv@huph.edu.vn](mailto:dtv@huph.edu.vn) để được hướng dẫn đăng ký và thực hiện xét nghiệm. Chi phí xét nghiệm do thí sinh tự chi trả.

3) Riêng với các thí sinh đến dự thi từ vùng 3, vùng 4 cần thực hiện theo Công văn số 17403/SYT-NVY ngày 21/10/2021 của Sở Y tế Hà Nội về hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp y tế đối với người đến/về Hà Nội từ các địa phương khác và theo chỉ đạo của Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ vùng dịch (*gửi kèm*).

4) Thí sinh cập nhật thông tin chi tiết về các biện pháp hướng dẫn phòng tránh dịch COVID -19 trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thành phố Hà Nội theo đường link sau: <https://soyte.hanoi.gov.vn/>; đồng thời thường xuyên theo dõi bản đồ dịch của Bộ Y tế.



5) Trong thời gian tham gia thi tuyển sinh tại Trường, thí sinh phải thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe và nhiệt độ hàng ngày. Tất cả các thí sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe sẽ phải báo cáo ngay tới cán bộ trực y tế của Trường Đại học Y tế công cộng (BS Phạm Hùng Tiến, ĐT: 0982296298) để có phương án, giải pháp thi phù hợp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi này, Nhà trường hỗ trợ miễn phí nơi ở cho thí sinh tham dự kì thi tại Ký túc xá của Trường (Nhà D) trong thời gian thí sinh dự thi tại Trường và những thí sinh đến Trường dự thi nhưng phải cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp thí sinh lưu trú tại Ký túc xá của Trường, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, các bữa ăn của thí sinh sẽ do nhà Trường chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ và thí sinh tự chi trả.

Nhà trường yêu cầu thí sinh nghiêm túc thực hiện, tự giác khai báo và chịu trách nhiệm cá nhân về việc khai báo y tế, tình trạng sức khỏe cũng như các yếu tố dịch tễ khác để cùng góp sức đảm bảo một kỳ thi an toàn cho thí sinh, cho nhà Trường và cộng đồng.

Trên đây là thông tin yêu cầu tại thời điểm thông báo của Nhà trường. Nhà trường sẽ cập nhật theo chỉ đạo mới của các cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ các địa phương khác về Hà Nội. Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi để thực hiện.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ thí sinh;
- Trường BCĐ PC dịch Covid-19 của Trường;
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Lưu VT, ĐBCL&KT.

TM. HỘI ĐỒNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
Nguyễn Thanh Hà

